



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
แจ้งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักด้วยมาตรฐานสากล  
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา  
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สรุปสาระสำคัญแล้ว เพื่อเป็นการสนองนโยบาย  
ของรัฐบาลในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอให้สำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระจายรายได้สู่พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่  
[th.airbnb.com/th\\_dla](http://th.airbnb.com/th_dla) และรายงานผลดำเนินการในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ  
ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔ โทรสาร ต่อ ๓๐๗

ผู้ประสานงาน นายประชา สุธรรมปวง โทร ๐๘-๖๔๒๘-๙๑๖๑



# บันทึกข้อความ

ว.บ.บ.ด.  
เลขที่ 1453  
วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ กพส. (สพศ.) โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓, ๔๑๐๔ อ.สส.  
ที่ มท ๐๘๑๐๖/๑๗๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เลขที่ ๐๓๐๖  
เรื่อง การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล  
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ เลขที่ ๑๗๖๕

เรียน อสส.

## ๑. เรื่องเดิม

สส. ร่วมกับบริษัท Airbnb จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พัก และการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการที่พักเข้าร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างอาชีพและรายได้เสริมในท้องถิ่นผ่าน Airbnb และการให้บริการที่พักด้วยมาตรฐานสากล” ให้แก่ จนท. ที่รับผิดชอบ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศที่มีความประสงค์จะนำที่พักให้เช่าแก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อาคารสำนักงาน กบท. (เอกสาร ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมี ผอ.กพส. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้แทนจากบริษัท Airbnb รวม ๔ คน และนางนิตยา ไล่สุวรรณ ตัวอย่างเจ้าบ้าน (โฮสดีเด่น) บนแพลตฟอร์ม Airbnb เข้าร่วมจัดกิจกรรม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ (เอกสาร ๒)

๒.๑ การใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb โดยมีนางสาววิสุทธา หมื่นสิทธิโรจน์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งได้บรรยายประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลการดำเนินการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในไทยและต่างประเทศ คำแนะนำในการเริ่มต้นการใช้งานแพลตฟอร์มจนประสบความสำเร็จ และการสมัครสมาชิกเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งไม่เสียค่าสมัครและลงประกาศฟรี แต่จะเสียค่าบริการร้อยละ ๓ สำหรับทุกการจอง โดยสมาชิกจะได้รับการบริการดูแลและแนะนำการจัดการที่พัก การรับชำระเงินที่ปลอดภัย การเลือกตั้งกฎการยกเลิกการจองได้เอง ประกันความเสียหายที่พักรัก และอื่นๆ

๒.๒ การถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้บริการ Airbnb การสร้างอาชีพและรายได้เสริมในท้องถิ่นผ่าน Airbnb และการให้บริการที่พักด้วยมาตรฐานสากล โดยมีนางนิตยา ไล่สุวรรณ เป็นผู้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวในการให้บริการที่พักโฮมสเตย์ในชื่อของ Fahsai Homestay ที่ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนผู้เข้าพักอาศัยที่มากกว่า ๗๐๐ คน ซึ่งนางนิตยาได้แนะนำการดำเนินการให้บริการที่พักตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงวิธีรับมือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีที่มีผู้พักเป็นชาวต่างชาติ โดยนางนิตยา ไล่สุวรรณ ยินดีให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าบ้านที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งในรูปแบบของสื่อสารสนเทศรวมไปถึงการเป็นวิทยากรในการอบรมต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศตพงษ์ สุธรราราช)  
ในวช.กศ.ชพ. รกน.คชช.บ.ส.รทท.  
ผอ.กพส.

ทราบ.  
- เมอ (พร) ใน ทกอ  
ศธททราบ.

  
(นายสุทธิพงษ์ จุจเจริญ)

ผอ.  
ว.ร.ก.๖๖  
(นายทวี เสริมภักดีกุล)  
ร.อสส.

อสส.  
ผอ.สพศ.  
ทน.กง.  
ทน.ง.  
จนท.  
๑๗/๑๒/๖๑

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ ๓๓ ๑๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๐๓๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดประชุมหารือการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัย  
ท้องถิ่นสุขใจ และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจ  
ค้นหา ตรวจสอบ พัฒนาประชสัมพันธ์ เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวกับสถานที่กิน สถานที่พัก และสินค้าชุมชน  
เพื่อสมัครลงแพลตฟอร์ม Airbnb โดยให้รายงานผลดำเนินการในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจาย  
รายได้สู่ท้องถิ่นด้วยกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้ประสานข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย  
ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีศักยภาพ จำนวน ๓,๒๖๓ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ OTOP  
ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเส้นทางธรรมชาติที่เป็นจุดสนใจ  
เช่น แม่น้ำ ภูเขา ถ้ำ และประวัติศาสตร์ สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกัน  
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจตรวจสอบหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายของโครงการชุมชน  
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดังกล่าว หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb สามารถสมัคร  
ลงทะเบียนได้ที่ [th.airbnb.com/th\\_dla](http://th.airbnb.com/th_dla) และรายงานผลดำเนินการในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดมอบหมาย  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัด  
และตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ - ๔๑๓๓  
ผู้ประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเฮง โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๓-๕๔๘๓

รอง อสภ. ....

ผอ.กฟส. ....

ผอ.สพค. ....

หน.ฝ. ....

ผู้ตรวจ